

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๗๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กราบเรียน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๙๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๒๙๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗)

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมจำนวน ๓ เรื่อง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (เจลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด (๙๐ วัน)
๑.	มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่	<p>คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่ และได้จัดทำมาตรการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการอนุญาตให้ทำเหมืองแร่และสัมปทานภายใต้บริบทของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น ๑) ช่วงการสำรวจแร่ เช่น การสำรวจแร่ในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรหรือออกให้ประชาชนเพื่อทำการเกษตรกรรม เป็นการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดิน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ อก. กษ. และ ทส. หรือร่วมกันเพื่อจัดทำประกาศหรือกำหนดระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่ที่รัฐจัดสรรหรือออกให้ประชาชนเพื่อทำการเกษตรกรรม เช่น ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการสำรวจแร่และการทำเหมืองทุกชนิด ๒) ช่วงการประทานบัตร เช่น การรับฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ อก. พิจารณาแก้ไขประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความเห็น โดยกำหนดให้ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายนอกพื้นที่สามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและคัดค้านได้ และ ๓) กระบวนการอนุญาตไต่ตุลาการ เช่น คำจำกัดความของคำว่า “นโยบายสาธารณะ” ยังขาดความชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้ กต. หรือร่วมกับนานาชาติประเทศเพื่อผลักดันให้มีคำนิยามที่ชัดเจนว่า “การขัดต่อนโยบาย</p>	<p>อก. กต., กษ., ทส., พณ., สศก., สศช. และ สคทช.</p>	<p>๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด (๙๐ วัน)
		สาธารณะ” มีความหมายครอบคลุมถึงกรณี ที่นักลงทุนต่างประเทศมีการทุจริต หรือมีการ ดำเนินการใดที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมทั้ง เสนอให้มีการเพิ่มเติมค่านियมดังกล่าว ในภาคผนวกของอนุสัญญานิวยอร์ก		
๒.	ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน และรางวัลให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกรมศุลกากร ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน และรางวัล	<ul style="list-style-type: none">● เมื่อปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ของกรมศุลกากร กค. ต่อ ครม. เนื่องจาก พบว่า การจ่ายเงินสินบนและรางวัล ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ๑) การมุ่งเน้นปฏิบัติงานเฉพาะงานที่มี เงินรางวัลหรือผลตอบแทนสูง ๒) การกำหนด ให้ตนเองมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลในฐานะผู้สั่งการ ให้มีการจับกุม ๓) การสร้างพยานหลักฐานเท็จ ในการเบิกจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล และในปี ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับเรื่องกล่าวหากรณีอดีตอธิบดีกรม ศุลกากรท่านหนึ่งรับเงินรางวัลในการจับกุม ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย● คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ ๑) การป้องกัน ไม่ให้จ่ายเงินรางวัลแก่บุคคลที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจับกุมการกระทำความผิด ให้ได้รับเงินรางวัลและความเหมาะสม ของอัตราส่วนแบ่งเงินรางวัล โดยให้ กค. ดำเนินการ เช่น ศึกษาความจำเป็นในการ	กค. สนง., ป.ป.ส., สนง. ปปง., ตช., สนง. ป.ป.ช. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด (๙๐ วัน)
		<p>ให้มีเงินรางวัลเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทาง ตามระบบการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากร ภาครัฐแทนระบบการจ่ายเงินรางวัล จากเงินค่าปรับ ทบทวนหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินรางวัลให้สอดคล้องและเหมาะสม กับสถานการณ์การปฏิบัติงาน ปรับปรุง บัญชีอัตราส่วนแบ่งเงินรางวัลให้เหมาะสม สะท้อนการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงาน มากกว่าระดับตำแหน่ง และ ๒) การปรับปรุง ระบบงาน ของกรมศุลกากร เพื่อเป็น มาตรการเสริมในการแก้ไขปัญหาเรื่อง การจ่ายเงินสินบนและรางวัลและแก้ไขปัญหา การทุจริต โดยให้กรมศุลกากรดำเนินการ เช่น จัดทำ “ฐานข้อมูลกลาง” เกี่ยวกับการ จ่ายเงินสินบนและรางวัลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการตรวจสอบ และเฝ้าระวังความผิดปกติในการจับกุม การกระทำความผิด</p>		
๓.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ ติดตามข้อเสนอแนะแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตเกี่ยวกับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฯ)	<ul style="list-style-type: none"> ● เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๑ กันยายน ๒๕๕๕) รับทราบข้อเสนอแนะแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขาย ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ● สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวในปี ๒๕๖๓ ว่าพบปัญหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ของครูที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ซึ่งเป็นครู ในสถานศึกษาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้สอบถามไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สป.ศธ. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งหน่วยงาน ดังกล่าวได้รายงานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ โดยครอบคลุมประเด็นที่ควรมีการป้องกัน 	<p>ศธ. อว., พม., สธ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด (๙๐ วัน)
		<p>เชิงรุกและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น จากความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none">● คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗)เห็นชอบ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฯ และให้เสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เช่น ๑) ให้ ศธ. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อน แนวนโยบาย การบังคับใช้กฎหมายตามกลไก การกำกับ ติดตาม และยกระดับการตรวจสอบ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการต่อใบอนุญาตดังกล่าวเชิงรุก ๒) ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูล เพื่อยกระดับระบบการตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู		